

Các bác sĩ cộng đồng sẽ sớm quản lý vắc xin **Community physicians will soon administer vaccines**

Ngày 16 Tháng Ba, 2021

Các bác sĩ cộng đồng sẽ sớm bắt đầu quản lý vắc-xin COVID-19, giúp cho nhiều người dân Alberta hơn nhận được liều của họ càng sớm càng tốt.

Y Tế Alberta đã làm việc với Hiệp Hội Y Khoa Alberta (AMA) để kết hợp các bác sĩ cộng đồng vào kế hoạch phân phối vắc-xin khi nguồn cung cấp vắc-xin tăng lên.

Điều này đã dẫn đến kết quả là có hơn 500 sự thể hiện quan tâm từ các bác sĩ Alberta và các phòng khám độc lập. Tổng hợp lại, 185 phòng khám bác sĩ bao gồm 1,100 bác sĩ sẽ tạo ra công suất bổ sung cho khoảng 14,000 liều hàng ngày theo ước tính, khi nguồn cung cho phép. Một số bác sĩ đã hỗ trợ Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Alberta (AHS) quản lý vắc-xin.

Các bác sĩ cộng đồng đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu tiêm vắc-xin tại các phòng khám của họ vào tháng Tư. Mã hóa đơn tạm thời mới đang được bổ sung vào lịch trình phúc lợi y tế để cho phép các bác sĩ lập hóa đơn cho dịch vụ này. Một bản tin y tế nêu rõ các chi tiết sẽ được phát hành trong những ngày tới.

Việc lên kế hoạch đang được thực hiện đối với các phòng khám có quy trình nhanh liên quan đến các bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác có thể được sử dụng trong tương lai, nếu cần. Các phòng khám này sẽ được sử dụng nếu Alberta nhận được nguồn cung cấp vắc-xin tăng đột biến.

Cho đến nay, hơn 368,000 liều vắc-xin COVID-19 đã được tiêm ở Alberta, với hơn 91,000 người đã được chủng ngừa đầy đủ với hai liều.

Điểm nhanh các sự kiện

- Có khoảng 5,600 bác sĩ gia đình ở Alberta
- Y tế Alberta và AMA đang làm việc một cách hợp tác để giúp bảo đảm nguồn cung cấp vắc-xin của Alberta được sử dụng một cách hiệu quả và hiệu suất và những người dân Alberta có quyền truy cập thông tin để thông báo các quyết định về vắc-xin của họ từ các nguồn đáng tin cậy.

Thông tin liên quan

- Thông tin COVID-19 cho người dân Alberta [COVID-19 info for Albertans](#)
- Dụng Cụ Tự Đánh Giá COVID-19 [COVID-19 Self-Assessment Tool](#)

Yêu cầu về truyền thông

[Steve Buick](#)

780-288-1735

Thư Ký Báo Chí, Y Tế

[Shan Rupnarain](#)

AED Quan Hệ Đối Ngoại, AMA

Để biết thêm các nguồn tài liệu dịch thuật chính phủ, hãy đến: <https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx>